
sþ. 240. Fyrirspurn [224. mál]
til heilbrigðisráðherra um viðbúnað innan heilbrigðiskerfisins vegna líklegrar fjölgunar
alnæmissjúklinga á Íslandi.

Frá Eiði Guðnasyni.

Hvaða ráðstafanir hafa heilbrigðisyfirvöld gert, eða hyggjast gera, til að mæta þeim
vanda er óhjákvæmilega hlýtur að skapast á sjúkrahúsum vegna fjölgunar alnæmissjúklinga
á Íslandi á næstu árum?


